

ประเด็น เศรษฐกิจ ฉบับที่ C2	20 พ.ย. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น การรับมือนโยบาย America First ของไทย	- นโยบาย "อเมริกามาก่อน" (America First Policy) ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์: แนวทางใหม่ของการเมืองและเศรษฐกิจโลก	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - จุดเริ่มต้นของนโยบาย "อเมริกามาก่อน" - แนวทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย "อเมริกามาก่อน" - สงครามการค้าและการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล - การลดสงครามสู้รบและการมุ่งสู่ความสำคัญภายในประเทศ - การตอบสนองของไทยและแนวทางในอนาคต 	



นโยบาย "อเมริกามาก่อน" (America First) เป็นหนึ่งในแนวทางหลักที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นำเสนอระหว่างการหาเสียงในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2016 โดยเน้นที่การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเหนือประเทศอื่น ๆ ในทุกด้าน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการจัดการด้านการค้า

ทรัมป์เริ่มใช้แนวคิด "อเมริกามาก่อน" ตั้งแต่การรณรงค์เลือกตั้ง โดยเขากล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาถูกเอาเปรียบจากพันธมิตรและมิตรประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคง หลังสิ้นสุดสงครามเย็น เขาเชื่อว่ามิตรประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกนาโต (NATO) ได้รับการคุ้มครองจากสหรัฐฯ โดยไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศตนเองอย่างเพียงพอ ทำให้สหรัฐฯ ต้องแบกรับภาระทางการเงินมหาศาล ทรัมป์จึงเสนอให้พันธมิตรเหล่านี้เพิ่มการจ่ายค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงอย่างยุติธรรม เพื่อแบ่งเบาภาระของสหรัฐฯ

นโยบายนี้มุ่งเน้นให้สหรัฐฯ พึ่งพาตัวเองมากขึ้น แล้วผลักดันให้พันธมิตรเหล่านั้นจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นการปรับสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และลดการพึ่งพาจากภายนอก

ภายในประเทศ ทรัมป์ใช้แนวทางการลดภาษีสำหรับประชาชนและบริษัทในสหรัฐฯ พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะการขุดน้ำมันเพื่อใช้เองและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังมีแนวคิดที่ไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเป็นภัยคุกคามที่จริงจัง และได้ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสภาพโลกร้อน เนื่องจากเขามองว่า ข้อตกลงดังกล่าวมีผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทำให้สหรัฐฯ ต้องเสียเปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ

นโยบายการค้าในยุคของทรัมป์เน้นการปกป้องเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะจากจีนที่มีการปรับเพิ่มภาษีถึง 20-30% และในบางกรณีอาจสูงถึง 60% ซึ่งเป็น

การกระตุ้นสงครามการค้าระหว่างสองประเทศใหญ่ที่สุดในโลก นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ

ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีแผนในการส่งเสริมให้สหรัฐฯ กลายเป็น "เมืองหลวงของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล" (Crypto Capital of The World) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งปี 2016 ทรัมป์เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนสามารถนำสหรัฐฯ ไปสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคต

หนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นของทรัมป์คือการลดการมีส่วนร่วมในสงครามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเขาส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะยุติสงครามที่สหรัฐฯ มีส่วนร่วมอยู่ เช่น การถอนทหารออกจากตะวันออกกลาง และลดการแทรกแซงทางทหารในพื้นที่ที่สหรัฐฯ ไม่มีผลประโยชน์โดยตรง

สิ่งนี้สะท้อนถึงการที่สหรัฐฯ เริ่มมองภายในประเทศเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองและผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศมากกว่าการเข้าไปแทรกแซงในกิจการของประเทศอื่น

หลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและเริ่มดำเนินนโยบาย "อเมริกามาก่อน" โลกทั้งใบต้องปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้า และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน สำหรับประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเก่า ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกภายใต้การนำของทรัมป์นั้น ไทยต้องเตรียมรับมือโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน



ไทยต้องมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาสถานะโลกร้อนและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกจะเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและภาคธุรกิจต้องร่วมมือกันในการดำเนินการ

นโยบาย "อเมริกามาก่อน" ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก โดยมุ่งเน้นที่การปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ก่อนสิ่งอื่นใด ทั้งนี้ การปรับตัวของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยในยุคหลังทรัมป์ จะต้องอาศัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

อย่างไรก็ดี เรายังคงต้องเตรียมพร้อมรับมือ "ความคาดเดาได้ยาก" ของทรัมป์ควบคู่กันไปด้วย

พ.อ.หญิง นवलสมร จรวงษ์

อจ.ทก.วทบ.